



ฟ ทต. ยุกว่า

☎ 053-311115

🌐 www.yuwa.go.th

📞 ID : 0819604101

✉️ yuwa_sanpatong@hotmail.com

เทศบาลตำบลยุกว่า

จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2564



โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุกว่า 1 ดำเนินการจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนา ลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมีนางธัญพร เตชะรัง ครู ระดับชำนาญการ พิเศษ รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้ดำเนินการพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและนำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียน



โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุกว่า จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ของน้อง ๆ นักเรียนกลุ่ม โดยมีนายนิพนธ์ จิตตปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลยุกว่า เป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดระบายสีภาพ



เทศบาลตำบลยุกว่า นำโดยท่านนายกนิตดา ปินตาตง นายกเทศมนตรีตำบลยุกว่า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล พนักงาน/เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลยุกว่า ร่วมกับประธานประชาคม ประชาชนตำบลยุกว่า ดำเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 14 หมู่บ้าน ตำบลยุกว่า เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลยุกว่า นำโดยท่านนายกนิตดา ปินตาตง นายกเทศมนตรีตำบลยุกว่า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล มอบชุดดำหัวให้กับผู้สูงอายุ และปราชญ์ชาวบ้าน ทั้ง 14 หมู่บ้าน ตำบลยุกว่า ตามประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงมีการเลื่อนการจัดงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด



พิธีสมโภชเทียน และถวายเทียนพรรษา เทศบาลตำบลลพบุรี เนื่องเทศกาลในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564



การดำเนินงานก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลลพบุรี และ โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลลพบุรี 1 และงานก่อสร้างอื่น ๆ ของกองช่าง เทศบาลตำบลลพบุรี



งานเกษตร เทศบาลตำบลลพบุรี ร่วมกับผู้นำชุมชน ตำบลลพบุรี อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อาสาสมัครเกษตรตำบลลพบุรี และ ประธานคุ้มบ้านฯ ทั้ง 14 คุ้มบ้าน ตำบลลพบุรี ดำเนินกิจกรรม การทำปุ๋ยหมัก และปุ๋ยน้ำหมักอินทรีย์ชีวภาพ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำปุ๋ยจาก เศษวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่ตำบลลพบุรี ปีงบประมาณ 2564



เทศบาลตำบลลพบุรี นำโดยท่านนายกนิดา ปินตาตอง นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี ของอบต.ทุกท่าน ที่ร่วมแม่บ้าน อาหาร เครื่องดื่ม และปัจจัยอื่น ๆ ให้แก่ผู้ที่กักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ บ้านร่อง หมู่ที่ 8 และบ้านศาลา หมู่ที่ 11 มา ณ ที่นี้ และขอให้ประชาชนตำบลลพบุรีทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคฯ ต่อไป